



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เรื่อง ให้ผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ยืนยันตัวตนการจ้างงานตามโครงการ

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ ๐๖๘๓/๒๕๖๓ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยเลื่อนการรายงานตัวและทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือกเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ จนกว่าจะได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประกอบกับตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ ๐๐๒๒/๒๕๖๔ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม รอบ ๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่าได้รับการประสานจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการจัดสรรงบประมาณโครงการดังกล่าวให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ปรับแผนการดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยจึงขอให้ผู้ผ่านคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) ยืนยันตัวตนการจ้างงานตามโครงการดังกล่าวทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ <https://www.personal.rbru.ac.th> หรือ สแกน QR Code ด้านหลัง ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ โดยจะปิดระบบยืนยันตัวตนทางออนไลน์ ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. และมหาวิทยาลัยจะแจ้งวันทำข้อตกลงจ้างและเริ่มปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเรียบร้อยแล้วนั้น ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.rbru.ac.th ต่อไป

ทั้งนี้ เนื่องจากคณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบเกี่ยวกับการจ้างงานผู้ที่ได้รับการจ้างงานตามโครงการนี้ ต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการจ้างงานภายใต้แผนงาน/โครงการที่มีจุดเน้นเกี่ยวกับการจ้างงานในพื้นที่พิเศษเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกรณีการได้รับความช่วยเหลือเยียวยาฯ จากมาตรการอื่นๆ ของภาครัฐ ในเวลาที่ได้รับจ้างงานในโครงการนี้ด้วย หากตรวจสอบและพบภายหลังว่าท่านเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิจากมาตรการเยียวยาฯ หรือได้รับการจ้างงานตามโครงการของภาครัฐดังกล่าว จะถือว่าท่านเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้รับจ้าง และจะไม่ได้รับค่าจ้างใดๆ ทั้งสิ้น หรือหากท่านเข้าเกณฑ์ดังกล่าวโดยอัตโนมัติ หรือไปกตริบสิทธิ ขอให้ท่านทำเรื่องคืนเงินเองหากในอนาคตกระทรวงการคลังเรียกคืน ผู้รับจ้างต้องทำหน้าที่นำเงินเยียวยาฯ ดังกล่าว ส่งคืนภาครัฐเองในภายหลัง

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน



ระบบยืนยันตัวตน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มีมกระโทก)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ประกาศที่ ๐๐๓๐/๒๕๖๔